

Quảng Bình, ngày 03 tháng 3 năm 2022

Số ~~107~~ TB/VPTU



## THÔNG BÁO

kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

tại buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội

Ngày 24/02/2022, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2022 và thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội về Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Công Thương, Văn phòng Tỉnh ủy; tập thể lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh.

Sau khi nghe đồng chí Trưởng Ban Dân tộc tỉnh báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận:

1. Thời gian qua, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, như: Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình 134, 135, Quyết định số 2085/QĐ-TTg, Quyết định số 2086/QĐ-TTg,... bộ mặt nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khởi sắc. Hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng khá đồng bộ. Đến nay, 100% xã có đường giao thông đến trung tâm xã; 88,23% xã có điện lưới quốc gia; 100% xã có trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; 100% xã có trạm y tế; 100% xã được phủ sóng phát thanh, truyền hình, sóng di động đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của người dân. Đời sống của đồng bào được cải thiện. Một bộ phận đồng bào bước đầu biết chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả cao. Giáo dục đào tạo có bước phát triển so với trước; 100% xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, nhiều nơi đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở.



Công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số được chú trọng; các thiết chế văn hóa ở cơ sở được duy trì và phát triển; nhiều gia đình, thôn, bản, khu dân cư ở vùng dân tộc và miền núi được công nhận là gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa. Công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân được quan tâm; 100% xã có trạm y tế, có bác sỹ làm việc. Hệ thống chính trị ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được củng cố; không còn “bản trắng” về chi bộ và đảng viên. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số tăng khá. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số, biên giới ổn định; khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, tăng cường; đồng bào tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực trong công tác dân tộc của tỉnh thời gian qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn; trình độ sản xuất canh tác còn lạc hậu; kinh tế hàng hoá chưa phát triển; tỷ lệ hộ nghèo còn cao (chiếm 69,52%); các giải pháp cải thiện sinh kế cho người dân chưa thực sự bền vững; chất lượng nguồn nhân lực thấp; cơ sở hạ tầng đã được đầu tư nhưng chưa đáp ứng nhu cầu, hiệu quả đầu tư chưa cao, chưa tương xứng với tầm quan trọng và vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh; một số tập tục lạc hậu vẫn còn tồn tại.

2. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ mà báo cáo trình bày. Đồng thời, yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

(1) Tiếp tục bám sát các chủ trương, chính sách của Trung ương để tranh thủ tối đa nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội về Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

(2) Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương báo cáo UBND tỉnh tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sớm ban hành nghị quyết đặc thù về phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hoá, an ninh trật tự các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi của tỉnh. Trên cơ sở đó để lồng ghép tất cả các nguồn lực của Trung ương và địa phương, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, địa phương.

(3) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật và các chương trình, chính sách trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước của đồng bào các dân tộc thiểu số.



(4) Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con phát triển sản xuất; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý đất đai; phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, xây dựng thêm nhiều thương hiệu sản phẩm đặc trưng của xã để nâng cao giá trị cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

(5) Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và địa phương về công tác xây dựng Đảng, quan tâm phát triển đảng viên dân tộc thiểu số.

(6) Tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số; đồng thời, bài trừ các hủ tục lạc hậu.

(7) Quan tâm công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện các chương trình chính sách để hướng dẫn, chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình thực hiện chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

### 3. Về các kiến nghị, đề xuất

- Về đề nghị chỉ đạo cân đối ngân sách cho cả giai đoạn và hàng năm để bố trí đủ vốn đối ứng (10%) ngân sách của tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí, giao UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tính toán trong kế hoạch ngân sách hàng năm để bố trí đủ nguồn vốn đối ứng.

- Về đề nghị hỗ trợ phụ cấp hàng tháng đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí, giao UBND tỉnh chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh phối hợp Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh có cơ chế, chính sách cụ thể trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

- Về đề nghị hỗ trợ kinh phí để tăng thêm suất ăn cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tại các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và các trường phổ thông dân tộc nội trú ở các huyện: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí, giao UBND tỉnh chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành, địa phương liên quan, căn cứ theo tình hình thực tế để tham mưu UBND tỉnh có cơ chế, chính sách cụ thể trên cơ sở kết hợp linh hoạt việc sử dụng ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội hóa.

- Về đề nghị quan tâm công tác hướng nghiệp, đào tạo, bố trí, tuyển dụng người dân tộc thiểu số theo học cử tuyển có đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội tại các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số: Đây là chủ trương chung của Đảng, vì vậy, để có cơ sở pháp lý mạnh hơn thúc đẩy công tác cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh chỉ



đạo cơ quan tham mưu đưa nội dung này vào Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hoá, an ninh trật tự các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi của tỉnh.

- Về đề nghị điều chuyển bố trí cho Ban Dân tộc tỉnh 01 xe ô tô để phục vụ công tác: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành liên quan ưu tiên điều chuyển xe ô tô phù hợp với đặc thù công tác của Ban Dân tộc tỉnh trong quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp, xử lý xe ô tô theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội. Văn phòng Tỉnh ủy thông báo đề các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy, (để b/c)
- Thành phần dự Hội nghị,
- Lưu VPTU.

**CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Phan Thanh Cường**